



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัย (กองสุขาภิบาลอาหาร โทร. /โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๐๙๕๕)

ที่ กท ๐๗๑๔/ ๗๐๓๓

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๑๐/๑๒๒๔๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารสินค้านำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รวม ๗ แห่ง ตรวจพบผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ตรวจยึดโดยหน่วยงาน DLD – Quarantine and Inspection K&I unit ของกรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ลักลอบ นำเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร และแสดงฉลากอาหาร ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค

สำนักอนามัยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจาก สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานขอความร่วมมือ จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๖

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการอาหารทราบข้อกำหนดในการนำผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้ รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร และแสดงฉลากอาหารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมาจำหน่าย

๓. สรุปรายงานผลดำเนินการให้สำนักอนามัยทราบ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เพื่อสำนักอนามัยจะได้รวบรวมแจ้งผลดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบเพื่อดำเนินการ ต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและลงข้อมูลผลการดำเนินการเฝ้าระวังได้จาก QR Code ท้าย หนังสือนี้ ทั้งนี้ มอบหมายให้นางสาวปิยะมาศ คงมั่น ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๐ ๐๙๕๕ และ ๐๘ ๑๖๙๖ ๑๒๕๖ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางทวิพร โชตินุชิต)

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย



แนวทางการดำเนินงานและ
แบบรายงานผล
ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ฯ